

# Niềm vui “Ngôi nhà số cho em”



Gia đình em Mai Quỳnh Anh, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) đón nhận công trình “Ngôi nhà số cho em”.

Từ việc xác lập kỷ lục Việt Nam với 10.000 bức ảnh ghép trên nền tảng số về hoạt động tình nguyện, đoàn viên, thanh niên Thái Bình đã góp phần giúp các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được xây nhà mới. Nhờ đó các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và vững bước trên hành trình tri thức.

Chị Vũ Thị Hoàng Anh, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học (Tỉnh đoàn Thái Bình) cho biết: Chương trình tình nguyện trực tuyến “Ngôi nhà số cho em” được phát động vào đầu tháng 6/2024 với mục tiêu xác lập 10.000 bức ảnh khoảng khắc tình nguyện để nghị Hội kỷ lục gia Việt Nam xác lập kỷ lục “Bức ảnh panorama tình nguyện lớn nhất”. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ lưu lại hình ảnh, khoảnh khắc tham gia hoạt động tình nguyện và gửi về ban tổ chức. Mỗi bức ảnh tình nguyện bảo đảm yêu cầu được đăng tải trên website: <https://ngoinhaso.tuoiitrethaitinh.vn> và chia sẻ trên các nền tảng số sẽ được quy đổi tương ứng 20.000 đồng, góp phần tạo kinh phí triển khai xây dựng “Ngôi nhà số cho em”.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chương trình đã đạt mốc 10.000 bức ảnh tình nguyện tham gia hợp lệ. Qua đó quy đổi ra 200 triệu đồng để xây dựng 4 công trình “Ngôi nhà số cho em” (50

triệu đồng/nhà) hỗ trợ các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Sau khi kết thúc chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định trao 3 công trình “Ngôi nhà số cho em” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học tốt của các huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Tiền Hải.

Trước đây, cả gia đình em Trần Thị Phương Ngân, học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Đông Xuyên (Tiền Hải) sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, xuống cấp. Bố của em bị tai nạn mất sức lao động, mẹ là công nhân, thu nhập không ổn định nên không có điều kiện xây nhà mới. Nhờ được hỗ trợ xây dựng công trình “Ngôi nhà số cho em”, gia đình em đã có ngôi nhà khang trang hơn. Anh Trần Văn Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Đông Xuyên cho biết: Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 75m<sup>2</sup>, bảo đảm tiêu chí “30 cứng” với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn hỗ trợ 60 triệu đồng; Huyện đoàn và Đoàn xã huy động từ nguồn xã hội hóa và gia đình, họ hàng ủng hộ tiền, ngày công giúp gia đình em Ngân hoàn thiện công trình.

Cùng chung niềm vui được hỗ trợ xây nhà mới, em Mai Quỳnh Anh, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) xác động tình nguyện: Em và gia đình rất vui khi được sống trong ngôi nhà khang trang, ấm áp. Em cảm ơn sự

quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô.

Anh Trần Viết Lập, Bí thư Đoàn xã Quỳnh Hưng cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch triển khai xây dựng, chúng tôi đã phối hợp khảo sát vị trí xây dựng công trình và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Bên cạnh đó, Đoàn xã và nhà trường đã tích cực vận động, huy động các nguồn hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trên địa bàn xã cùng chung tay ủng hộ gia đình em Quỳnh Anh cả về vật chất lẫn tinh thần với số tiền 23 triệu đồng.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá: Chương trình tình nguyện trực tuyến “Ngôi nhà số cho em” là hoạt động sáng tạo, thiết thực của các cấp bộ đoàn trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Thông qua chương trình không chỉ tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng mà còn phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

NGUYỄN TRIỆU

## CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN”

# Khuyến khích thói quen tiêu dùng thông minh

Từ năm 2022 đến nay, Cục Thuế tỉnh triển khai định kỳ hàng quý chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người mua hàng chủ động lấy hóa đơn. Việc lấy hóa đơn của người mua hàng, xuất hóa đơn của người bán hàng sẽ bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên, đồng thời tạo sự công bằng về thuế giữa các doanh nghiệp và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hơn 2 năm qua, đã thành thói quen khi mua hàng hóa ở siêu thị, các đại lý lớn, ông Nguyễn Đình Thăng, Công ty TNHH Anh Đạt Vương đều chủ động cung cấp thông tin cá nhân và đề nghị người bán hàng xuất hóa đơn điện tử cho mình. Ông Thăng chia sẻ: Sau khi đọc báo, xem truyền hình thấy nhiều người trúng các giải thưởng lớn từ chương trình “Hóa đơn may mắn”, vì vậy khi đi mua hàng tôi cũng yêu cầu các cửa hàng xuất hóa đơn, biết đâu mình lại may mắn trúng thưởng. Hơn nữa, khi mình cung cấp đầy đủ thông tin, lấy hóa đơn, nhiều siêu thị, cửa hàng còn tích điểm khuyến mãi, giảm giá cho lần sau mua hàng. Cuối năm 2024, nhận được tin mình trúng giải nhất chương trình “Hóa đơn may mắn” trị giá 10 triệu đồng do Cục Thuế tỉnh tổ chức tôi rất mừng. May mắn của tôi cũng sẽ là may mắn của nhiều người, do vậy tôi mong mọi người khi mua hàng hóa để nghị người bán hàng xuất hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của chính mình, chung tay xây dựng thói quen văn minh khi mua hàng hóa, dịch vụ.



Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Go! Thái Bình được lì xì đầu năm.

Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức 10 lần quay thưởng chọn hóa đơn may mắn.

- \* 103 người nộp thuế có hóa đơn may mắn trúng thưởng đã được trả thưởng.
- \* Tổng giá trị giải thưởng đã trả thưởng: 241 triệu đồng.

Hội đồng giám sát chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” của tỉnh, bảo đảm công bằng và minh bạch khi quay số trúng thưởng. Trên cơ sở nguồn kinh phí Cục Thuế và UBND tỉnh cấp, từ kỳ quay thưởng quý III/2024, Cục Thuế tỉnh cùng Hội đồng giám sát chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” của tỉnh đã điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tăng số hóa đơn may mắn trúng thưởng từ 19 lên 46/kỳ quay thưởng, tổng tiền thưởng tăng từ 30 triệu đồng lên 80 triệu đồng/kỳ quay thưởng. Qua đó nâng cao hiệu quả chương trình, khuyến khích thêm nhiều người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Ông Bùi Công Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Sau nhiều năm triển khai chương trình “Hóa đơn may

mắn”, số lượng người mua hàng lấy hóa đơn điện tử ngày càng tăng, trong đó nhiều người đã may mắn trúng thưởng. Đây cũng là hiệu ứng để khuyến khích, tạo thói quen cho người dân mỗi lần mua hàng hóa yêu cầu các cửa hàng, siêu thị xuất hóa đơn. Ngoài ra, quyền lợi của người mua hàng khi lấy hóa đơn được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như: bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa... Kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” được niêm yết trên website của Cục Thuế tỉnh và trao giải sau quay thưởng, công bố. Những người có hóa đơn may mắn trúng thưởng được nhận thưởng qua 2 hình thức: trả trực tiếp hoặc trả qua tài khoản ngân hàng sau khi đã xác định được nhân thân và

những tờ hóa đơn hợp pháp, hợp lệ. Với người bán hàng, chương trình “Hóa đơn may mắn” góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch giữa các doanh nghiệp, tránh cạnh tranh không lành mạnh; nâng cao uy tín, độ tin cậy của doanh nghiệp với khách hàng. Với ngành thuế, chương trình giúp hạn chế thất thu ngân sách do gian lận thuế từ việc không xuất hóa đơn hoặc kê khai không đúng doanh thu. Lợi ích của chương trình “Hóa đơn may mắn” không dừng lại ở đó mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý của ngành thuế. Đến nay, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong toàn tỉnh đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng; gần 600 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, đã xuất gần 5 triệu hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cho khách hàng.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, phổ biến quyền và lợi ích của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng để có cơ hội trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”, trả thưởng cho người có hóa đơn may mắn trúng thưởng đúng kỳ hạn.

THU HIỀN

# Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp

Mỗi chi bộ khẳng định, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, vì doanh nghiệp là yếu tố nền tảng, then chốt giúp Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề (Công ty Tân Đề) vượt qua những trở ngại, khó khăn, duy trì phát triển ổn định, bền vững.

## Cán bộ, đảng viên tiên phong, sáng tạo

Công ty Tân Đề chuyên sản xuất, xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng quần áo Jacket, thể thao. 5 năm trở lại đây Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức từ dịch Covid-19 bùng phát làm đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất tăng cao đến bất ổn chính trị ở một số khu vực trên thế giới, lạm phát và biến động kinh tế khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, ảnh hưởng tới đơn hàng sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty đã nhanh chóng thích ứng và duy trì đà tăng trưởng ổn định. Có được điều đó, một trong những yếu tố then chốt chính là Công ty đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường.

Cán bộ, người lao động nhà máy Tân Đề 1 (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) ai cũng biết chị Vũ Thị Thủy bởi chị là tấm gương lao động cần mẫn và chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo. Chị là tác giả của sáng kiến ứng dụng ke cũ vào máy lập trình khổ rộng giúp chất lượng đường may đạt đến mức gần tuyệt đối và năng suất lao động tăng gần 20% so với việc may không có thiết bị ke cũ. Chị Thủy chia sẻ: Chất lượng sản phẩm và năng suất lao động không chỉ tác động đến uy tín, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của công nhân. Là đảng viên, tôi luôn trăn trở phải làm như nào để cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho bản thân mình và các công nhân may trong nhà máy. Từ suy nghĩ đó, tôi đã nghiên cứu việc ứng dụng các

loại ke cũ cho từng loại máy móc và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng đơn hàng xuất khẩu. Sáng kiến của tôi giúp anh chị em công nhân may trở nên dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả hơn rất nhiều.

Không riêng chị Vũ Thị Thủy, các đảng viên của Công ty Tân Đề đều là những người gương mẫu, sáng tạo trong sản xuất, mang lại lợi ích to lớn cho cả doanh nghiệp và người lao động. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Ở mỗi vị trí công tác, các đảng viên đều phát huy vai trò lãnh đạo, tinh tiên phong, gương mẫu giúp cho công tác quản lý và tổ chức sản xuất hiệu quả. Có thể nói, phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên như lời dạy của Bác Hồ “Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc” thực sự phát huy hiệu quả tại Công ty Tân Đề.

## Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên

Đảng bộ Công ty Tân Đề có 9 chi bộ theo mô hình các nhà máy và phòng, ban chức năng của doanh nghiệp. Đảng ủy Công ty luôn xác định: Muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trước tiên cấp ủy viên phải biết việc, giỏi việc và tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Do mới thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cấp ủy viên các chi bộ chưa từng tham gia công tác đảng và bộ công với mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vì vậy hàng năm Đảng ủy Công ty phối hợp với đảng ủy cấp trên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí cấp ủy viên. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và các hoạt động của chi bộ, mỗi đồng chí

cấp ủy viên là một hạt nhân tiên phong tại các nhà máy, phòng, ban chức năng tạo thành mạng lưới để theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và định hướng tư tưởng phấn đấu, cống hiến.

5 năm qua, các chi bộ cùng với Đảng bộ Công ty đã chủ động mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 300 quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đã kết nạp 196 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty lên 220 đảng viên. Sự phát triển nhanh

chóng về số lượng đảng viên đã tiếp thêm sức mạnh và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Công ty Tân Đề nhiều năm được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2019 - 2023.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, những năm qua, Công ty Tân Đề có bước phát triển vững chắc, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị

trường và nâng cao mọi mặt đời sống của người lao động. Tân Đề là đối tác uy tín của nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng trên thế giới như Patagonia, Marni, Lululemon, Athletica (Gap), The North Face, Under Armour, REI, Black Diamond... Hiện nay, Đảng bộ cùng với ban lãnh đạo Công ty đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Tân Đề trở thành doanh nghiệp xanh, thông minh của ngành dệt may Việt Nam và vươn lên top đầu các doanh nghiệp dệt may lớn, uy tín của khu vực châu Á.

KHẮC DUẤN



Chị Vũ Thị Thủy (người bên phải), đảng viên Chi bộ nhà máy Tân Đề 1, Công ty Tân Đề hướng dẫn người lao động thực hành ứng dụng ke cũ vào máy may lập trình khổ rộng.